

**สพฐ.สำรวจข้อมูลบุคคลเพื่อการบริหารตำแหน่ง ผอ. สพท. และ
ตำแหน่ง รอง ผอ. สพท.**

นำเสนอเมื่อ : 5 ธ.ค. 2564

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนังสือ ที่ ศธ 04009/ว5643 เรื่อง
สำรวจข้อมูลบุคคลเพื่อการบริหารตำแหน่ง ผอ. สพท. และ ตำแหน่ง รอง ผอ. สพท.

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๕๖๕๓



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง สำรวจข้อมูลบุคคลเพื่อการบริหารตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกเขต

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบบันทึกข้อความ จำนวน ๒ ฉบับ

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีภารกิจหน้าที่การบริหารจัดการศึกษา เพื่อเร่งขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษายุคใหม่ และน่านโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ บรรลุวัตถุประสงค์ตามหลักการและยุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในการนี้ เพื่อให้การบริหารตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเป็นผู้นำในการดำเนินงานตามนโยบายสัมฤทธิ์ผลชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหาร การศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา และผู้ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา บันทึกแจ้งความจำนงไปปฏิบัติหน้าที่ราชการตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ไปยังกลุ่มงานบริหาร บุคคลนอกสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล ๒ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทาง E-mail Address : data5653@gmail.com โดยเร็ว ทั้งนี้ ภายในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเทอดชาติ จัยพงษ์)

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล ๒

โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๘๔๖๔ , ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๕๓

โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๙๙๙๒

[ดาวน์โหลดไฟล์แนบ](#)

ที่มา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน